



อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ จังหวัดสุโขทัย

นายทฤษฏี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ จังหวัดสุโขทัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 จากการที่มีพายุไซรอนร้อนและลมมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2554ทำให้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย เกษตรกรได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายด้านปศุสัตว์

จากประสบการณ์อุทกภัยจากการที่มี พายุไต้ฝุ่น และ พายุฝนตกหนัก รวมทั้งหอย่อม ความกดอากาศต่ำพัดผ่าน ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่น้ำในแม่น้ำยมเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ 7อำเภอ ได้แก่ อำเภอสวีร์ชชานาลัย อ.สวรรคโลก อ.ศรีสำโรง อ.เมืองสุโขทัย อ.กงไกรลาศ อ.ศรีนคร และ อ.ศรีมาศ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ได้รับผลกระทบและสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหาย จำนวน 7อำเภอ 57ตำบล 498 หมู่บ้าน จำนวนเกษตรกร 23,750ครัวเรือน และสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น ทั้งการมอบหญ้าแห้ง เวชภัณฑ์ อาหารแร่ธาตุแก่เกษตรกรบางส่วน และดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง แล้ว

อย่างไรก็ดี เกษตรกรอีกจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขัง ทำให้สุขภาพสัตว์เลี้ยงทรุดโทรม ไม่สมบูรณ์ การเจริญเติบโตหยุดชะงักและไม่ให้ผลผลิตตามที่ควรจะเป็น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรหลังภาวะ อุทกภัย โดยจะจัดเป็นหน่วยให้บริการในพื้นที่ประสบอุทกภัย และจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ออกไปให้บริการ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ โดยการสนับสนุนเวชภัณฑ์ อาหารแร่ธาตุ การทำวัคซีนป้องกันโรคและให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ในกรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการที่หน่วยใหญ่ได้

โดยจัดเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ ทั้งสิ้น 5 หน่วย ได้แก่

- 1.ชุดปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพโคเนื้อ – กระบือ
- 2.ชุดปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพโคนม
- 3.ชุดปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพสุกร
- 4.ชุดปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ปีก
- 5.ชุดปฏิบัติการฟื้นฟูแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์

สำหรับการปฏิบัติงานในวันนี้ เป็นการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภาวะอุทกภัยมากที่สุด จำนวน 12ตำบล 112หมู่บ้าน เกษตรกรทั้งสิ้น 5,043ราย การจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในวันนี้ จะให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสุวรรณภูมิ และจะได้หมุนเวียนดำเนินการ จัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภออื่นๆ ต่อไป

ที่มา : [http://www.dld.go.th/pvlo\\_skt/news.php?id=194](http://www.dld.go.th/pvlo_skt/news.php?id=194)